



ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๗๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอบราชสัมพันธ์โครงการ “การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น และมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ใบรับฝากเงินฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ตารางการอบรมโครงการฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ให้กับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นไปแล้ว บุคคลดังกล่าวจะได้รับการคาดหวังจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า จะเป็นกำลังสำคัญและมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำเร็จตามภารกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องติดตาม ทบทวน ศึกษา เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการ “การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวม ๒ รุ่น ดังนี้

๑. รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำพูน ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ (รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น เพื่อใช้กรอกข้อมูลในการชำระเงินค่าลงทะเบียน คือ รหัส ๙๙๐๓๐๑)

๒. รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้(รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น เพื่อใช้กรอกข้อมูลในการชำระเงินค่าลงทะเบียน คือ รหัส ๙๙๐๓๐๒)

/ เพื่อให้...

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานระหว่างกันเอง และจากวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง และวิธีการในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในหลายเรื่อง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ย่อมจำเป็นต้องเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างและหลากหลาย เพื่อจะได้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับต้น ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนจนเป็นการสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในอนาคต และยังเป็นการสร้างเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับต้นอีกด้วย จึงขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานุญาตให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อดังกล่าว ส่งใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายพร้อมนี้) ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๕๖๓๓ ต่อ ๑๘ ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยให้เบิกค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๕๐๐ บาท (สำหรับเป็นค่าเช่าที่พัก/อาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการอบรม) สำหรับค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง เบิกจากต้นสังกัด

ทั้งนี้ วิธีการลงทะเบียนให้โอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้ในการโอนเงินค่าลงทะเบียนเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑